

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình bước 2: thảo luận, thống nhất danh sách dự kiến nhân sự có triển vọng để đưa vào quy hoạch cấp ủy và các chức

danh cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo để báo cáo hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh. Căn cứ danh sách nguồn quy hoạch các chức danh đã được phê duyệt và kết quả đánh giá cán bộ năm 2016; căn cứ tổng hợp kết quả rà soát, bổ sung nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021 của các địa phương, đơn vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và biểu quyết danh sách đưa ra khỏi quy hoạch đối với những đồng chí không còn

đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đồng thời, xem xét, cho ý kiến vào danh sách dự kiến bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh để lấy ý kiến tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh, bổ sung các khu đất để thực hiện dự án đổi ứng dự án BT cải tạo, nâng cấp đường 221A). Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác và giá trị sử dụng đất của khu vực để chỉ đạo huyện Tiên Hải và các ngành liên quan xây dựng quy hoạch cụ thể, lấy ý kiến các địa phương và nhân dân vùng quy hoạch trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhất trí không thực hiện cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của

hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định. Lý do không thực hiện cuộc giám sát này là từ tháng 6 đến tháng 8/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế quan trọng, phức tạp, dự luận xã hội quan tâm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.

MANH CƯỜNG

Hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai

(nhandan.com.vn) Trong khuôn khổ các hoạt động của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017, ngày 21/9, tại thành phố Vinh (Nghệ An) đã khai mạc hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11. Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thủ; đại diện tỉnh Nghệ An cùng khoảng 200 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC, tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp, quan chức cao cấp các bộ, ngành.

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có nền kinh tế năng động và đầy bản sắc văn hóa. Khu vực đang hướng tới mục tiêu phát triển hòa bình và thịnh vượng trên thế giới nhưng cũng là khu vực hứng chịu nhiều rủi ro thiên tai nhất. Trong đó, Việt Nam là nước thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai, gây thiệt hại về người và tài sản.

Trong hai ngày 21 và 22/9, chương trình hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11 sẽ tập trung vào các vấn đề tăng cường hợp tác và đổi mới công nghệ tiên tiến hỗ trợ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Trong đó, các đại biểu chia sẻ, trao đổi về công tác ứng dụng công nghệ, tăng cường thông tin truyền thông và hợp tác liên vùng, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ để tăng cường hiểu biết chung về thiên tai "bình thường mới" và những rủi ro thiên tai đang diễn ra chung quanh. Khái niệm "bình thường mới" hay "new normal" được sử dụng để phản ánh việc tình hình thiên tai hiện nay ngày càng phức tạp và không thể dự đoán trước cả về tần suất, cường độ và mức độ tàn phá.

Bên cạnh đó, các đại biểu chia sẻ, trao đổi về phát triển giải pháp vận hành hạ tầng thông tin trong công tác điều hành, ứng phó với thiên tai; đổi mới khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống các loại hình thiên tai "bình thường mới", trong đó tập trung giải quyết vấn đề sạt lở dải ven bờ, sạt lở đất và lũ quét, bão mạnh, siêu bão, sóng thần.

Việc tổ chức hội nghị các quan chức cao cấp APEC về quản lý thiên tai lần thứ 11 tại thành phố Vinh, nơi vừa hứng chịu bão số 10 là cơ hội để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong phòng, chống thiên tai, đồng thời học hỏi kinh nghiệm quý từ các nền kinh tế, giúp cho năng lực quản lý rủi ro thiên tai không chỉ của Việt Nam mà các nước APEC và trên thế giới ngày càng tốt hơn.

Quy định mới về quản lý phân bón

(chinhphu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khoảng 3 năm thực hiện Nghị định số 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón, việc quản lý mặt hàng này đã có hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, Nghị định 202/2013/NĐ-CP còn bộc lộ nhiều hạn chế, tồn tại kể hồ, chưa đạt kịp yêu cầu thực tiễn dẫn đến sản phẩm phân bón phát triển ở ạt, không theo định hướng.

Để khắc phục những hạn chế trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định quản lý nhà nước về phân bón, bao gồm: công nhận; khảo nghiệm; sản xuất; buôn bán; xuất khẩu; nhập khẩu; quản lý chất lượng; ghi nhãn; quảng cáo, hội thảo và sử dụng phân bón ở Việt Nam.

Theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, phân bón không được công nhận lưu hành khi: có chứa các yếu tố gây hại vượt vượt giới hạn tối đa theo quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia hoặc theo quy định tại phụ lục V Nghị định này trong thời gian chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia và các quy định khác có liên quan; có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường; trùng tên với phân bón khác đã được công nhận lưu hành.

Phân bón bị hủy bỏ quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam khi: có bằng chứng khoa học về phân bón có nguy cơ cao gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường; phát hiện sử dụng tài liệu giả hoặc cung cấp thông tin trong tài liệu không đúng với phân bón để nghị công nhận lưu hành; phân bón đã được công nhận lưu hành nhưng hết thời gian lưu hành mà không công nhận lại.

Điều kiện sản xuất phân bón

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón;
- Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đạt ứng quy trình công nghệ. Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa theo quy định. Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật;
- Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;
- Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón đo mình sản xuất;
- Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 1 năm kể từ ngày thành lập;
- Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Bán phân bón phải có bằng cấp

Theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;
- Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: biển hiệu, sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bằng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi để thấy, dễ đọc;
- Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;
- Người trực tiếp bán phân bón phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định về người trực tiếp bán phân bón.

NGUYỄN TÙNG

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

khí hậu trên thế giới và những tác động đến môi trường nước ta; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới; những nội dung cơ bản trong chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Tòa Giám mục Thái Bình và Hội Thánh Tin lành Thái Bình thực hiện công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn xây dựng các mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hội nghị được tổ chức nhằm phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường từ đó nhân rộng những

cách làm hay, những mô hình điểm tại các khu dân cư, địa phương trong toàn tỉnh để làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ủy ban MTTQ các cấp sau khi triển khai những nội dung liên quan đến chương trình phối hợp cần có những hoạt động cụ thể hơn nữa để chung tay cùng các địa phương bảo vệ môi trường. Cấp ủy, chính quyền các địa phương chỉ đạo cán bộ làm công tác tuyên giáo tích cực tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các địa phương phối hợp tổ chức vận hành các lò đốt rác hiệu quả. Với những xã có rừng ngập mặn cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận

động người dân tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, tạo môi trường thuận lợi để các loại sinh vật tự nhiên phát triển. Người dân kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi gây ô nhiễm môi trường, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ "lá phổi xanh" của địa phương. Đội ngũ cán bộ y tế xã nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, khu công nghiệp, bãi tập kết và xử lý rác thải. Đại diện Giáo xứ Hợp Châu giao trách nhiệm cho Hội đồng Mục vụ Giáo xứ hàng tháng duy trì, đôn đốc và nhắc nhở bà con giáo dân tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như định kỳ tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống thoát nước, bảo vệ nguồn nước ngầm, nước sông, dọn vệ sinh khu vực công cộng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, phân loại rác thải ngay tại gia đình và tập kết rác thải đúng nơi quy định.

Ra mắt câu lạc bộ người cao tuổi giúp người cao tuổi

Ngày 21/9, Trung tâm Dân số - KHHGD huyện Đông Hưng phối hợp với UBND xã Đông Kinh, xã Thăng Long tổ chức ra mắt câu lạc bộ (CLB) người cao tuổi giúp người cao tuổi tại các xã.

Tại xã Đông Kinh, CLB người cao tuổi giúp người cao tuổi ra mắt với 100 hội viên, xã Thăng long với 130 hội viên. Là mô hình tư vấn chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng, các CLB ra đời nhằm mục đích giúp

người cao tuổi tăng cơ hội được giao lưu, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tham gia CLB, các hội viên được tìm hiểu về cách chăm sóc sức khỏe và cách phòng tránh các bệnh thường gặp ở người già; được phổ biến các chính sách pháp luật đối với người cao tuổi và được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể thao...

Việc thành lập các CLB

người cao tuổi giúp người cao tuổi là một trong những hoạt động của công tác dân số, góp phần giải quyết những thách thức về già hóa dân số giai đoạn hiện nay, qua đó nhằm nhân rộng các mô hình chăm sóc người cao tuổi, nâng cao nhận thức của cả nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tại cộng đồng.

HÀ DUNG

Những năm qua, Công an huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Đại tá Trương Ngọc Hòa, Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Trước hết, đơn vị đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn, nhất là bộ phận giải quyết thủ tục hành chính làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết các nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của công dân, các tổ chức và doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết, tác phong của cán bộ, chiến sĩ khi tiếp xúc với nhân dân. Việc thực hiện công tác cải cách hành chính được đơn vị đưa vào một trong những nội dung để xét danh hiệu thi đua hàng tháng, quý, năm đối với các phòng, đơn vị. Cùng với đó, Công an huyện làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, nâng cao trách nhiệm kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an

CÔNG AN HUYỆN KIẾN XƯƠNG Đẩy mạnh cải cách hành chính

huyện Kiến Xương đã không ngừng tham gia đóng góp tích cực trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm ngày càng thực hiện tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân. Cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối không gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân. Đơn vị chính trang nơi tiếp dân khang trang, sạch sẽ, khoa học, niêm yết công khai thủ tục hành chính, quy định, lệ phí... để nhân dân biết. Tại Công an huyện Kiến Xương, thời gian hoàn trả căn cước công dân cho công dân là 15 ngày; giải quyết cấp giấy xác nhận, giấy

chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự với các cơ sở đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự từ 7 ngày rút xuống còn 5 ngày; giải quyết chỉnh sửa thông tin hồ sơ tăng thư hộ khẩu từ 3 ngày xuống còn 2 ngày. Đối với các cơ sở kinh doanh các ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự chỉ phải nộp bản photo các loại giấy tờ trong hồ sơ để nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hành chính đã tham gia làm thêm giờ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, đến các xã vùng sâu, vùng xa giải quyết nhu cầu cấp căn cước công dân tại địa phương, đồng thời phối hợp với Buu điện huyện trả căn cước công dân tại nhà cho nhân dân theo hình

xem xét giải quyết ngay trong ngày như với người già, người khuyết tật... Với những trường hợp đặc biệt khó khăn không có điều kiện đến làm căn cước công dân thì đơn vị phân công cán bộ đến tận nhà làm thủ tục. Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú ở cơ sở được giải quyết trong ngày, đối với những trường hợp cần xác minh làm rõ, thời gian chậm nhất là 5 ngày. Với tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", lực lượng cảnh sát quản lý hành chính đã tham gia làm thêm giờ vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, đến các xã vùng sâu, vùng xa giải quyết nhu cầu cấp căn cước công dân tại địa phương, đồng thời phối hợp với Buu điện huyện trả căn cước công dân tại nhà cho nhân dân theo hình



Công an huyện Kiến Xương thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân.